

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Hoạt động	Thời gian				Mục tiêu đánh giá
	Tuần 1 (Từ ngày 7/9 đến 11/9/2020)	Tuần 2 (Từ ngày 14/9 đến 18/9/2020)	Tuần 3 (Từ ngày 21/9 đến 26/9/2020)	Tuần 4 (Từ ngày 28/9 đến 2/10/2020)	
Đón trẻ	<p>* Cô đón trẻ:</p> <p>- Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp. Nhắc trẻ chào bố mẹ, ông bà, chào cô cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ, giá dép. Cô trao với PH về tình hình sức khỏe của trẻ, tuyên truyền phụ huynh cho con đi học đầy đủ, đúng giờ. Thực hiện theo đúng những qui định của trường, của lớp.</p>				66
Thể dục sáng	<p>* Thể dục sáng:</p> <p>- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Một đoàn tàu”</p> <p>- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường=> Đi bằng mũi bàn chân => Đi thường => Đi bằng gót bàn chân => Đi thường => Chạy chậm => Chạy nhanh => Chạy chậm dần => Về đội hình 4 hàng dọc.</p> <p>- Trọng động:</p> <p>+ Hô hấp: Gà gáy</p> <p>+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao</p> <p>+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khụy gối</p> <p>+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước</p> <p>+ ĐT bật: Bật chụm tách chân</p> <p>- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra, đi lại nhẹ nhàng quanh sân.</p>				
Trò chuyện	<p>- Cô trao đổi với phụ huynh về sự kiện sẽ diễn ra trong tháng: “Ngày hội đến trường”, “Bé vui tết trung thu”, phối kết hợp với phụ huynh trong việc sưu tầm nguyên vật liệu, tranh ảnh để cùng cô trang trí lớp. Phụ huynh trò chuyện với con về các sự kiện trong tháng và cùng con chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng liên quan đến sự kiện để mang đến lớp.</p> <p>- Trò chuyện với trẻ về mùa thu:</p> <p>+ Các con đã biết gì về mùa thu?</p> <p>+ Các con thấy thời tiết mùa thu như thế nào?</p> <p>+ Trong tháng này có ngày gì đặc biệt</p> <p>+ Con học trường gì? lớp nào? Lớp con có cô giáo tên là gì? Có mấy cô trong lớp?</p>				

		+ Màu thu có những ngày gì đặc biệt? Ngày trung thu các con được đi chơi ở đâu? + Ngày trung thu có những đồ chơi gì? Các con được làm gì trong ngày đó? * Ôn kỹ năng: Đi theo hàng, Tìm về đúng tổ, Cát dế đúng nơi qui định (Ứng dụng pp Mon)				
Hoạt động học	T2	Làm quen với các thao tác lau mặt	Tạo hình Tô màu lá cờ (Tiết mẫu)	Tạo hình Tô màu đồ chơi của bé (Tiết mẫu)	Tạo hình Tô màu đèn ông sao (Tiết mẫu)	
	T3	Thực hành lau mặt	Khám phá Trò chuyện về trường mầm non Sơn ca	Khám phá Trò chuyện về bé và các bạn	Khám phá Bé vui tết trung thu	38
	T4	Thực hành rửa tay, lau mặt	Thể dục - VĐCB: Đi kiễng gót - TCVD: Ai khéo léo	Thể dục - VĐCB: Đi trong đường hẹp - TCVD: Tay ai khéo	Thể dục - VĐCB: Bò theo hướng thẳng - TCVD: Trời nắng trời mưa	2
	T5	Rèn trẻ ngồi về tổ	LQVT Dạy trẻ đếm vệt	LQVT Dạy trẻ nhận biết hình vuông hình tròn .	LQVT Ôn hình vuông, tròn.	33
	T6	Rèn trẻ nề nếp xếp hàng	Âm nhạc - NDTT: Dạy hát “Yêu trường Sơn Ca” - NDKH: Nghe hát “Em đi mẫu giáo”	Văn học Truyện: “Có một bầy hươu” (Đa số trẻ chưa biết)	Âm nhạc - NDTT: VĐ minh họa “Đêm trung thu” - NDKH: Nghe hát “Chiếc đèn ông sao”	72 74
Hoạt động ngoài trời	HĐCMB - Quan sát về thời tiết và bầu trời - Cho trẻ đi dạo xung quanh sân trường - Cho trẻ tham quan	HĐCMB - Thăm quan các khu vực trong trường. - Quan sát bề tiêu cảnh. - Quan sát cây xoài. - Thăm phòng bảo vệ,	HĐCMB - Cho trẻ đi dạo trong sân trường và lắng nghe các âm thanh khác nhau. - Quan sát bề cá cảnh trong sân trường	HĐCMB - Giải câu đố về một số đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. - Quan sát tranh về một số đồ chơi trường mầm non và		

	<p>khu vực nhà bếp - Giới thiệu bàn chân đi lên xuống trên bậc thang, rèn kỹ năng đi lên xuống cầu thang.</p>	<p>quan và trò chuyện với bác bảo vệ. Quan sát vườn rau của của bé.</p>	<p>- Quan sát vườn cây của bé - Cho trẻ dạo chơi xung quanh trường. - Hướng dẫn trẻ nhặt lá làm đồ chơi.</p>	<p>trò chuyện về nội dung tranh. - Trò chuyện với trẻ về thời tiết và cách mặc trang phục phù hợp với mùa. - Quan sát vườn hoa trong trường. - Đi dạo quanh sân trường, tổ chức “Bé vui tết trung thu” cho trẻ.</p>	
	<p>* TCVĐ:Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, bóng bay xanh, gấu và ong, mèo đuổi chuột, ai biến mất, Lá và gió, ô tô và chim sẻ, trời nắng trời mưa, máy bay, tung bóng, thuyền về bến, sóng và tòa thành cát, tìm đúng số nhà ... * Chơi theo ý thích: Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi tự tạo...</p>				
<p>Hoạt động góc</p>	<p>* Góc trọng tâm: Xây dựng vườn hoa trong sân trường (Tuần 2), Xây dựng trường mầm non của bé(Tuần 3), Xây dựng khu vui chơi ở trường (Tuần 4), Chuẩn bị: Gạch nhựa, đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi lắp ghép, rỗi dẹt, chậu hoa, cây xanh, hàng rào, thảm cỏ.... - Kĩ năng Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết dùng gạch xây hàng rào, trồng hoa, thảm cỏ, biết lắp ghép đồ chơi trong trường mầm non, xây các khu lớp học, phân khu vực hợp lí. * Góc kết hợp: * Góc phân vai: - Bán hàng: Bán đồ ăn nhanh (pizza, trà sữa...), bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả... - Gia đình: đóng vai bố mẹ đưa con đến trường mầm non * Góc tạo hình: Ôn luyện, rèn kỹ năng tô màu cho trẻ * Góc kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ chuyển hạt từ khay này sang khay khác khéo léo không làm rơi hạt ra ngoài, trang trí tóc, cách cặp quần áo lên dây. * Góc văn học: Trẻ xem truyện tranh, biết cách mở truyện, nói lại được một số câu nói có trong câu chuyện trẻ đã nghe cô kể. + Kỹ năng: Trẻ biết cầm, gỡ sách đúng chiều. * Góc học tập: + Nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, biết dùng các hình để xếp sáng tạo, ...</p>				<p>50</p>

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Luyện tập cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miệng nước muối, lau miệng sau ăn , trẻ biết vứt rác đúng nơi quy định. - Trẻ có hành vi văn minh khi ăn: không nói chuyện khi ăn, ho biết lấy tay che miệng, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn, ra đất. - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói đúng tên các món ăn hằng ngày. Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ (Hằng ngày không dụi tay lên mắt, không ngoáy tay vào mũi, không cho tay vào miệng, tắm, gội, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để bảo vệ mũi...) 				
Hoạt động chiều	Thứ 2 : Hoạt động lao động tập thể				12
	<ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ xem băng hình về các hoạt động của bé ở trường mầm non Sơn Ca. - Hướng dẫn trẻ cách cất quần áo vào ba lô và cất đúng nơi qui định (Ứng dụng pp Montessori) - Dạy trẻ bài thơ: “Giờ ăn” 	<ul style="list-style-type: none"> - Kể chuyện cho trẻ nghe “Món quà của cô giáo”, “Củ cải trắng, - Ôn kĩ năng rửa tay, lau mặt. - Rèn trẻ kĩ năng rửa tay đúng cách, cách lấy cốc rót nước uống. (Ứng dụng pp Montessori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rèn kỹ năng tô màu cho trẻ. - Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi trong lớp. - Kỹ năng sống trong sinh hoạt thường ngày: Trò chuyện về việc mời mọi người khi ăn cơm, biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ ở nhà. - Dạy trẻ bài hát: “Vui đến trường” 	<ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm về nước, Tan, không tan, Nước biến mất, Vật nào thấm nước. - Giáo dục trẻ không tự ý lấy thuốc, không trèo lên bàn ghế, lan can, không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp... - Dạy trẻ bài thơ: “Trăng sáng” 	
Chủ đề sự kiện	Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.				
	Rèn nề nếp học sinh	Trường mầm non Sơn Ca của bé	Bé và các bạn	Bé vui đón trung thu	
Đánh giá kết quả thực hiện					

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9
KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Thời gian thực hiện	Tuần 1 <i>(Từ ngày 7/9-11/9)</i>	Tuần 2 <i>(Từ ngày 14/9-19/9)</i>	Tuần 3 <i>(Từ ngày 21/9-25/9)</i>	Tuần 4 <i>(Từ ngày 28/9-2/9)</i>
Thứ 2	Làm quen với các thao tác lau mặt	Tạo hình Tô màu lá cờ (Tiết mẫu)	Tạo hình Tô màu đồ chơi của bé (Tiết mẫu)	Tạo hình Tô màu đèn ông sao (Tiết mẫu)
Thứ 3	Thực hành lau mặt	Khám phá Trò chuyện về trường mầm non Sơn ca	Khám phá Trò chuyện về bé và các bạn	Khám phá Bé vui tết trung thu
Thứ 4	Thực hành rửa tay, lau mặt	Thế dục - VĐCB: Đi kiềng gót - TCVĐ: Ai khéo léo	Thế dục - VĐCB: Đi trong đường hẹp - TCVĐ: Tay ai khéo	Thế dục - VĐCB: Bò theo hướng thẳng - TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Thứ 5	Rèn trẻ ngồi về tổ	LQVT Dạy trẻ đếm vệt	LQVT Dạy trẻ nhận biết hình vuông hình tròn .	LQVT Ôn hình vuông, tròn.
Thứ 6	Rèn trẻ nề nếp xếp hàng	Âm nhạc - NDTT: Dạy hát “Yêu trường Sơn Ca” - NDKH: Nghe hát “Em đi mẫu giáo”	Văn học Truyện: “Có một bầy hươu” (Đa số trẻ chưa biết)	Âm nhạc - NDTT: VĐ minh họa “Đêm trung thu” - NDKH: Nghe hát “Chiếc đèn ông sao”